



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะและสถานที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาเช่าครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อาคาร ๒ (ห้องพัสดุ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อาคาร ๒ (ห้องพัสดุ) ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๘๙-๐๔๘๔ - ๖ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ จังหวัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัดเช่าก็ได้ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและ/หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด และจะทำสัญญาเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมที่ดินแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายไพรัตน์ เตียรสมาน)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่